



CÔNG TY CỔ PHẦN BEWIN & COATING VIETNAM

Địa chỉ: 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.698.3471 - Fax: 0243.698.3485 - Mã số thuế: 0108121031

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý Đối tác và Cộng đồng thân mến,

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam xin được chia sẻ một thông tin quan trọng với tất cả các bạn. Kể từ ngày 30/5/2024, chúng tôi sẽ chính thức đổi tên thương hiệu từ Sơn Viglacera thành Sơn Vilaza với thông điệp mới "Cuộc sống tươi đẹp - Beautiful life".

Gần hai mươi năm qua, Sơn Viglacera đã trở thành một sản phẩm quen thuộc đối với hầu hết người tiêu dùng tại Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thương hiệu Quốc gia về vật liệu xây dựng - Viglacera vì đã trở thành một mảnh ghép quan trọng trong suốt hành trình dựng xây và phát triển của Hãng sơn Đông Á trước kia và Bewin & Coating Vietnam ngày nay. Việc đổi tên thương hiệu lần này là một dấu mốc lịch sử, mang tính kế thừa, nhằm phản ánh sự thay đổi và tiến bộ không ngừng của một thương hiệu sơn nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn trân quý và tự hào vì đã từng là một phần của Viglacera.

Với mong muốn khẳng định vị thế độc lập và bút phá mạnh mẽ hơn nữa, Bewin & Coating Vietnam quyết định thực hiện sự chuyển mình mang tính chiến lược này, đồng thời khẳng định cam kết quan trọng:

- **Chất lượng sản phẩm không đổi:** Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng mà quý vị đã tin tưởng và yêu mến trong suốt những năm qua. Sản phẩm Vilaza kế thừa trọn vẹn Viglacera với cam kết chất lượng không thay đổi.
- **Nâng tầm thương hiệu:** Luôn tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nguyên liệu cao cấp cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, mang đến cho khách hàng những sản phẩm sơn hoàn hảo nhất.



• **Đổi mới hình ảnh:** Những thiết kế bao bì mới đẹp mắt, sang trọng, tinh tế, thể hiện đẳng cấp và sự khác biệt của Sơn Vilaza.

• **Nâng cao chất lượng dịch vụ:** Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, đối tác một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Sự đổi mới này không chỉ đơn thuần là thay đổi tên gọi, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Be&C về việc nâng tầm thương hiệu, mang đến sự hợp tác tuyệt vời và góp phần kiến tạo cuộc sống tươi đẹp cho mọi người.

Bewin & Coating Vietnam xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu Sơn Viglacera trong suốt thời gian qua. Với sự đổi mới này, Be&C cam kết và nỗ lực hết sức để tạo ra những sản phẩm có giá trị đáp ứng và phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời có những chính sách bán hàng, những chính sách Marketing tốt nhất để hỗ trợ quý khách bán hàng trong giai đoạn tới.

Be&C mong muốn nhận được sự ủng hộ hợp tác của Quý Khách hàng, Quý Đối tác trên chặng đường mới đầy hứa hẹn phía trước. Mong quý khách hàng cùng đồng hành và phát triển bền vững với Sơn Vilaza để góp phần kiến tạo một cuộc sống tươi đẹp!

Công ty Cổ phần Bewin & Coating Vietnam – Nhà sản xuất sơn trang trí hàng đầu tại Việt Nam.

Trân trọng,

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Sơn

